

10 Điều Cần Làm Sau Khi Phỏng Vấn



Giờ là thời gian để ngồi và chờ đợi sau khi bạn đã nộp đơn với hiệu suất tốt nhất và trình bày sơ yếu lý lịch sạch nhất của bạn tại buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, còn có những việc bạn có thể làm ngay sau khi phỏng vấn thay vì chỉ đơn thuần là đợi chờ. Thực hiện một số hành động nhỏ có thể nhắc nhở người quản lý nhân sự về bạn và hơn thế nữa tăng cơ hội được tuyển dụng. Dưới đây là danh sách những điều bạn có thể làm sau cuộc phỏng vấn:

1. Mốc thời gian

Sau cuộc phỏng vấn, hãy hỏi về các mốc thời gian cho quá trình tuyển dụng của họ. Tạo cơ sở dữ liệu của riêng bạn để theo dõi mốc thời gian được đưa ra. Nếu bạn hi vọng có thời hạn trong việc đưa ra quyết định tuyển dụng của họ, bạn có thể cho họ biết rằng bạn cần câu trả lời của họ trước ngày nào. Tuy nhiên, không nên yêu cầu như vậy trừ khi bạn có vấn đề khác cần quan tâm.

2. Tin nhắn sau phỏng vấn

Nếu bạn vẫn muốn nhận được công việc. Liên lạc qua e-mail ngay sau cuộc phỏng vấn, có thể bao gồm một đánh giá trân trọng về thời gian của họ dành ra để phỏng vấn bạn. Hơn nữa, nhắc lại rằng bạn vẫn quan tâm đến vị trí đó, thêm một vài điểm bổ sung từ những gì bạn đã thảo luận trong cuộc phỏng vấn của bạn và cảm ơn nhà tuyển dụng lần nữa về việc đã tạo cơ hội phỏng vấn.

3. Tự ngẫm

Bạn phải suy ngẫm và rút kinh nghiệm nếu bạn cảm thấy cuộc phỏng vấn của bạn đã không như lý tưởng. Xác định sai lầm của bạn và tìm cách thực hiện tốt hơn trong tương lai. Viết là một cách tốt để nhắc nhở bản thân về vấn đề quan trọng bạn nên cải thiện.

4. Liên lạc lần nữa

Đừng thể hiện sự khó chịu hay gấp gáp khi liên hệ lại. Chỉ liên lạc dựa theo khung thời gian họ thông báo cho bạn trước đó. Nếu họ nói thứ Sáu bạn có thể nhận được quyết định từ người quản lý, đừng liên lạc vào thứ Năm và yêu cầu kết quả. Như bạn đã gửi trong email liên lạc đầu tiên của mình, đừng vội gửi cái khác cho đến khi bạn không nhận được bất cứ thứ gì mà bạn cho là sẽ nhận được.

5. Ước mơ

Sau cuộc phỏng vấn, đôi khi hãy suy nghĩ về bản thân và công việc đã đăng ký, cho dù bạn có thực sự muốn hay không muốn làm việc trong lĩnh vực đó. Bạn có thể hỏi những người xung quanh bạn quen, họ có thể cho bạn gợi ý đầy tính xây dựng, thứ có thể giúp bạn định vị bản thân tốt hơn trong công việc cụ thể đó. Từ chối sớm nhất có thể nếu bạn không còn hứng thú với vị trí công việc, điều này thể hiện trách nhiệm của bạn không chỉ với bản thân mà còn đối với những người khác.

6. Kiên nhẫn

Quá trình tuyển dụng mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Tuyển dụng cho một vị trí có nhiều rào cản, ví dụ như các nhà quản lý tuyển dụng đi công tác, sự chậm trễ của đội nhân sự và các vấn đề sắp xếp lịch. Do đó, hãy chắc chắn bạn có kiên nhẫn chờ đợi, đừng nghĩ rằng bạn đã không nhận được công việc vì bạn đã không nhận được bất cứ thông tin gì từ họ.

7. Giải thích

Bạn không nên đưa ra lý do cho mỗi lỗi xảy ra, nhưng bạn có thể giải thích về vấn đề đó trong email liên hệ với nhà tuyển dụng. Nếu bạn cảm thấy câu trả lời cho câu hỏi phỏng vấn không hay hoặc bạn bỏ sót điều gì đó, hãy gửi một lá thư chuyên nghiệp giải thích điều này cho người quản lý tuyển dụng. Ghi nhớ mục đích của bạn trong chỉ giải thích nhưng không tranh luận, và cũng không tỏ vẻ phòng, bảo thủ.

8. Xin lỗi

Bạn có thể cảm thấy cuộc phỏng vấn của mình không tốt, nhưng đừng tự động cho rằng người quản lý tuyển dụng nghĩ tương tự. Lần duy nhất bạn nên xin lỗi là khi nói sai, chẳng hạn như gọi sai tên người quản lý tuyển dụng.

9. Tìm việc khác

Nếu nhà tuyển dụng không gọi điện, đừng lãng phí thời gian lo lắng về vị trí công việc bạn chưa bao giờ có. Bạn đã làm tốt nhất khả năng trong các cuộc phỏng vấn và liên lạc, vì vậy chỉ cần chờ họ gọi cho bạn nếu họ muốn thuê bạn. Đừng đầu tư quá nhiều thời gian của bạn để lo lắng về các cuộc phỏng vấn trước đây, tìm việc mới.

10. Đăng ký cho các công việc khác

Tiếp tục tìm kiếm công việc trong khi chờ đợi một cuộc phỏng vấn. Cho dù cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp đến đâu, có thể có các ứng cử viên khác đăng ký vị trí đó. Bạn có thể sai khi quá tự tin trong việc có được công việc đó. Do đó, hãy tiếp tục gửi đơn, tiếp tục đi phỏng vấn trong khi chờ đợi quyết định tuyển dụng.